

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
วันศุกร์ ที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมชาย อิมสมบูรณ์	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๑	สมชาย อิมสมบูรณ์	
๒	นายไพรวลัย กลิ่นพุ่ม	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๒	ไพรวลัย กลิ่นพุ่ม	
๓	ว่าที่ รต.เอกอนันต์ ขวัญม่วง	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๔	ว่าที่ รต.เอกอนันต์ ขวัญม่วง	
๔	นายบัณฑิตพงษ์ นงค์นุช	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๔	บัณฑิตพงษ์ นงค์นุช	
๕	นายวันชัย ถาวรยุทธเดช	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ ๕	วันชัย ถาวรยุทธเดช	
๖	นายจรูญ สุทัตสันต์	ประธานสภา อบต.แก่ง	จรูญ สุทัตสันต์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบุญเลิศ อนันตภูมิ	นายก อบต.แก่ง	บุญเลิศ อนันตภูมิ
๒	นางพันธ์ทิพย์ เขียนสุวรรณ	รองนายก อบต.แก่ง	พันธ์ทิพย์ เขียนสุวรรณ
๓	นายสำราญ แต่งอ่อน	รองนายก อบต.แก่ง	สำราญ แต่งอ่อน
๔	นายอำนาจ รักษาแลง	เลขานุการนายก อบต.แก่ง	อำนาจ รักษาแลง
๕	นางจิรนนท์ ทองติตรึม	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	จิรนนท์ ทองติตรึม
๖	น.ส.วัชรินทร์ เพียรล้ำ	ผู้อำนวยการกองคลัง	วัชรินทร์ เพียรล้ำ
๗	นายอนุรักษ เรืองประดิษฐ์	รองปลัด อบต.แก่ง	อนุรักษ เรืองประดิษฐ์
๘	นายเสกน ยอดทัพ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เสกน ยอดทัพ
๙	นายปรีชา ปิดตาระคะ	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ปรีชา ปิดตาระคะ
๑๐	นายสุริช วงษ์เสงี่ยม	ปลัด อบต.แก่ง/เลขานุการสภา อบต.	สุริช วงษ์เสงี่ยม
๑๑	น.ส.นิภาพรรณ ทับอุไร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	นิภาพรรณ ทับอุไร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุริช วงษ์เสงี่ยม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง กล่าวรายงานว่ามีผู้เข้าประชุม ๖ ท่าน ไม่มีผู้ขาดประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑ ท่าน พร้อมทั้งเชิญ นายจรูญ สุทัตสันต์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประธานในที่ประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระ...

- ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ประธานสภาฯ - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงประกาศเรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
- ที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ครั้งแรก เมื่อวันที่
- ประธานสภาฯ - สัปดาห์ที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.
- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งได้ประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ สัปดาห์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง รายงานการประชุมมีทั้งหมด ๑๓ หน้า คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องที่เสนอใหม่
- ประธานสภาฯ - ๓.๑ ญัตติแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
- ในการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบด้วย
- เลขานุการสภาฯ - การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
- มาตรา ๕๘ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น
- มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย

หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ ให้นายอำเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนภายในเจ็ดวันโดยให้นำวิธีการแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายในการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

นายบุญเลิศ

อนันตภูมิ

นายก อบต.แก่ง

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถาม

หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถาม ขอเชิญนายบุญเลิศ อนันตภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลง แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงด้วยศรีบท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งที่เคราพ

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง โดยข้าพเจ้านายบุญเลิศ อนันตภูมิ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

พระราชบัญญัติ...

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการ ลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายองค์การบริหารส่วน ตำบล

กระผมนายบุญเลิศ อนันตภูมิ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ได้รับความ ไว้วางใจจากประชาชนในเขตตำบลแกลง เลือกให้กระผมมาทำหน้าที่นายองค์การบริหาร ส่วนตำบลแกลง เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตำบลแกลงในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ๔ ปี กระผมในฐานะผู้นำการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง มีเจตจำนงและความตั้งใจ จริงที่จะใช้ความรู้ ความสามารถสติปัญญาและศักยภาพของตนเองที่มีอยู่บริหารจัดการ เพื่อ สนองตอบต่อความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นแก่พี่น้องประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนตำบล แกลง อย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งกระผมได้รับทราบถึงปัญหาและได้ทำสัญญาไว้กับพ่อ แม่พี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงว่าจะบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้องค์การบริหารส่วน ตำบลแกลงนำอยู่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะนำวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีมาใช้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงของเรา ซึ่งสัญญาประชาคมที่กระผมได้ ให้ไว้กับประชาชนในครั้งนี้นับว่าเป็นภารกิจสำคัญที่กระผมจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการ ทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บัดนี้ ข้าพเจ้านายบุญเลิศ อนันตภูมิ นายองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ได้ กำหนดนโยบายในการบริหารงานเรียบร้อยแล้ว และขอแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลแกลงโดยจัดพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษร และแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลแกลงทุกท่านด้วยแล้ว การบริหารงานในวาระนี้ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในการเมืองการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด นโยบายของอำเภอ และความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีเจตจำนงในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยได้กำหนดนโยบายให้สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามอำนาจหน้าที่ตามแผนพัฒนาตำบลโดยยึดแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้อง ประชาชนในตำบลแกลงเป็นสำคัญ ในการนี้จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลแกลง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ชุมชนนำอยู่ สาธารณูปโภคได้มาตรฐาน แหล่งท่องเที่ยว สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยนโยบายที่กำหนดไว้มีทั้งหมด ๗ ด้าน ดังนี้

๑. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

การพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบล บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองขจัดปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ ดังนี้

๑.๑ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลองให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีและเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญ พร้อมทั้งสร้างเสริมการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตสำนึกในการบริการ เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆโดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อพัฒนา ยกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ทั้งในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลองและพื้นที่อื่นๆ

๑.๔ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ให้มีความทั่วถึง เป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ร่วมคิดร่วมตรวจสอบ โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ

๑.๕ จัดสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ ให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่และบริการประชาชน

๑.๖ ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกลองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันต่อเหตุการณ์

๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีแนวทางดังนี้

๒.๑ สร้างและบำรุง

๒.๑ สร้างและบำรุงรักษา ถนนสาธารณะทุกสายทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ดำเนินการปรับปรุงถนนที่ชำรุด และถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังบดอัดแน่น หรือปรับเกรดให้มีสภาพที่ดีขึ้น ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ ให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้สัญจรไปมา ทำให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและพาณิชย์มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๒.๒ สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เช่น การขยายระบบประปา ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน

๒.๓ สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในหมู่บ้าน โดยการเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือใช้เพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมและทั่วถึง

๒.๔ ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และบุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแกลง

๒.๕ พัฒนาระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามทางแยก และริมถนนสาธารณะภายในตำบล

๒.๖ จัดให้มีระบบเสียงตามสายหรือไร้สายประจำตำบล เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยจะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล โดยมีแนวทางดังนี้

๓.๑ สนับสนุน ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนกลุ่ม การพัฒนากลุ่มด้วยการให้ความรู้ในการบริหาร การจัดการ การนำกลุ่มไปพัฒนาศึกษาดูงาน เพิ่มวิสัยทัศน์ และการสนับสนุนงบประมาณ

๓.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง เช่น ส่งเสริมให้ประชาชนลดรายจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการครองชีพโดยการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นต้น

๓.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

๔. นโยบายด้าน...

๔. นโยบายด้านสังคม

การพัฒนาด้านสังคม โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลกลายเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้

๔.๑ ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและสามัคคีของชุมชน

๔.๒ ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและเป็นการลดปัญหาของสังคม

๔.๓ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล เช่น การสนับสนุนการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การเฝ้าระวังและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ การฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น การตั้งจุดตรวจสกัดในพื้นที่เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลหรือวันหยุด ฯลฯ และส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมทั้งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

๔.๔ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม และสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีสุขภาพกายและใจที่ดียิ่งขึ้น

๔.๕ สนับสนุนส่งเสริมกิจการของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแกลงทั้งงบประมาณและบุคลากรในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกกองทุน ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๖ สนับสนุนส่งเสริมเด็ก เยาวชน และกลุ่มสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆหรือกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมบทบาทในสังคมให้แก่เด็กเยาวชนและองค์กรสตรี เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆของสภาเด็กและเยาวชนตำบลแกลง

๔.๗ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด และป้องกันปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เช่น การประสานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดกับฝ่ายปกครองและสถานีตำรวจหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ การจัดตั้งจุดตรวจสกัดในพื้นที่เพื่อคัดกรองผู้เสพยาเสพติด ฯลฯ

๕. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การบริหารงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและความเข้มแข็งตลอดจนการสร้างสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้

๕.๑ สนับสนุน...

๕.๑ สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เพื่อให้การดำเนินงานด้านสาธารณสุขในชุมชนมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดกิจกรรมการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในชุมชน

๕.๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลแก่งมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ โดยการประสานงานและร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ในการตรวจและเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทุกชนิด

๕.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลแก่ง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยต่างๆ

๕.๔ สนับสนุนและส่งเสริมปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ เช่น กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่สองข้างทาง กิจกรรมการปลูกป่าและกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่นๆ

๕.๕ ดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดสร้างสุขลักษณะที่ดีบริเวณสถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดสวนสน กิจกรรมการจัดเก็บขยะชายหาด การพัฒนาสองข้างทาง ฯลฯ

๕.๖ จัดหาถังขยะสำหรับบริการประชาชนอย่างทั่วถึง จัดให้มีบริการเก็บขนขยะมูลฝอยนำไปกำจัดให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นการลดมลภาวะในด้านต่างๆ อย่างถูกต้องตามหลักสาธารณสุข

๕.๗ รณรงค์สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และโดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมการลดขยะครัวเรือน และกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน

๕.๘ ดำเนินงานตามแนวทางตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมโครงการอบรมหมอมหมู่บ้านในพระราชประสงค์กิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

๖. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา

การบริหารงานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาประเพณีพื้นบ้าน โดยมีแนวทางดังนี้

๖.๑ ส่งเสริม...

๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ

๖.๒ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยการจัดอาคาร สถานที่และสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้แก่เด็ก มีบุคลากรที่มีความพร้อม มีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาให้เด็กเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ

๖.๓ สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึง

๖.๔ ส่งเสริมและจ้างนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงานในตอมปิดภาคเรียนในกิจการของ อบต. เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

๖.๖ ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยและของชุมชน เช่น ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นต้น

๖.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๖.๘ สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การจัดแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลแกลง กิจกรรมการออกกำลังกาย จัดหาอุปกรณ์กีฬาและจัดหาสถานที่ออกกำลังกายภายในชุมชน

๗. นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๗.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดสวนสนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๗.๒ ส่งเสริมการจัดระเบียบร้านค้าชายหาดสวนสนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ถูกสุขลักษณะ

๗.๓ มีการออกกฎระเบียบในการจัดจำหน่ายสินค้าบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว โดยให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันและไม่มีการขายสินค้าเกินราคา

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงที่เคารพ

นโยบายการบริหารราชการ ที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลงไปแล้วนั้นเป็นนโยบายที่กำหนดบนพื้นฐานความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ในการที่จะปฏิบัติงานให้นโยบายดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนต่างๆ และที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือจากประชาชนทุกคน ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป

องค์การบริหาร...

องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและฝ่ายบริหาร ซึ่งจะประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การบริหารราชการเป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างดีจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงทุกท่านที่มาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่นี้ ซึ่งท่านทั้งหลายได้รับความไว้วางใจและได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นของเรา ในการนี้กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงทุกท่าน ขอแนะนำคณะผู้บริหารที่จะมาช่วยเหลือในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงและประสานงานกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงทุกท่านให้ดำเนินงานตามนโยบายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลแถลง ดังนี้

๑. นางพันธ์ทิพย์ เขียนสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลง คนที่ ๑
๒. นายสำราญ แต่งอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลง คนที่ ๒
๓. นายอำนาจ รักษาแลง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลง

สุดท้ายนี้ กระผมขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาฯ แห่งนี้ว่าจะบริหารงานตามหลักคุณธรรม ด้วยความถูกต้อง สุจริต ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงให้มีความเจริญก้าวหน้าและสร้างความทัดเทียมให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยจะยึดประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก กระผมขอจบการแถลงนโยบายไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ

นายบุญเลิศ อนันตภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลง ผู้แถลงนโยบาย
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ ที่ประชุม	มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงได้แถลงต่อที่ประชุมสภาฯไปแล้วหรือไม่
ประธานสภาฯ ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายหรือซักถามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงแถลง
ประธานสภาฯ ที่ประชุม	การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะไม่มีการลงมติ หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายหรือซักถามเป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯรับทราบนโยบาย
ประธานสภาฯ	- ๓.๒ ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแถลง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแถลง

ขอเชิญ...

- เลขานุการสภาฯ
- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ซึ่งแจ้งระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งทราบด้วย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
- ข้อ ๗ องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
- (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
 - (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
- (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ
 - (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ
 - (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
 - (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
 - (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ
 - (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ
 - (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ
 - (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
- กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก อีกก็ได้
- ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
- (๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
 - (ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
 - (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
 - (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
 - (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
 - (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการ พิจารณาด้วย

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม อำนาจหน้าที่

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน

(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)

(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายในการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางที่มีความเหมาะสม จำนวน ๓ คน เพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกลางต่อไป

มติที่ประชุม

มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. นายสมชาย อิมสมบุญณ์ สมาชิกสภา อบต.กลาง หมู่ที่ ๑
๒. นายบัณฑิตพงษ์ นงค์นุช สมาชิกสภา อบต.กลาง หมู่ที่ ๔
๓. นายวันชัย ถาวรยุทธเดช สมาชิกสภา อบต.กลาง หมู่ที่ ๕

ประธานสภาฯ...

- ประธานสภาฯ - ๓.๓ ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ซึ่งแจ้งระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลแก่งทราบด้วย
- เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
- ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย
- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
 - (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
 - (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
 - (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
 - (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม(๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ ได้รับการคัดเลือกอีกได้
- ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 - (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 - (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
 - (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายในการคัดเลือก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง อีกหรือไม่
- ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม
- ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งที่มีความเหมาะสม จำนวน ๓ คน เพื่อแต่งตั้งให้เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งต่อไป

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เพื่อแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. นายไพรวลัย กลิ่นพุ้ง สมาชิกสภา อบต.แกลง หมู่ที่ ๒
๒. ว่าที่ ร.ต.เอกอนันต์ ขวัญม่วง สมาชิกสภา อบต.แกลง หมู่ที่ ๔
๓. นายจรูญ สุทัตสันต์ ประธานสภา อบต.แกลง

ประธานสภาฯ

๓.๔ ญัตติการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ และพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายให้สมาชิกสภาฯ ทราบด้วย

เลขานุการสภาฯ

การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปี และกำหนดสมัยประชุมสามัญแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ”

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

ประธานสภาฯ

ขอปรึกษาสมาชิกในที่ประชุมว่าเห็นควรที่จะกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้กี่สมัย แต่ละสมัยจะกำหนดกี่วัน และให้แต่ละสมัยเริ่มต้นเมื่อใดพร้อมให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖ ไว้ด้วย

นายบัณฑิตพงษ์...

นายบัณฑิตพงษ์
นงคินุช

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผม นายบัณฑิตพงษ์ นงคินุช ตำแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง หมู่ที่ ๔ ขอเสนอว่าควรที่จะกำหนดให้มีการ
ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ สมัย แต่ละสมัยกำหนดให้มีวันประชุมไม่เกิน
๑๕ วัน และกำหนดวันเริ่มประชุมแต่ละสมัย ดังนี้ ในการประชุมครั้งนี้คือการประชุมสมัยที่
๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยที่ประชุมได้
กำหนดไว้เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ครั้งแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งกระผมขอเสนอว่าควรกำหนดสมัยที่เหลือดังนี้

สมัยที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สมัยที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สมัยที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอเป็นอย่างอื่น

หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ขอให้ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบการ
กำหนดระยะเวลาของแต่ละสมัยประชุม ตามที่ นายบัณฑิตพงษ์ นงคินุช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่ง หมู่ที่ ๔ เสนอด้วย

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้มีการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔ สมัย แต่ละ
สมัยกำหนดให้มีวันประชุมไม่เกิน ๑๕ วัน ดังนี้

สมัยที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สมัยที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สมัยที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ

เนื่องจากในช่วงนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งมีภารกิจที่ต้องดำเนินการ เช่น รายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง การโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และภารกิจอื่นๆ ที่ต้องเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
แก่ง จึงขออนัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในวันจันทร์ ที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
รับทราบ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

นายบัณฑิตพงษ์

นงคินุช

มีสมาชิกสภาฯหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ กระผม นายบัณฑิตพงษ์ นงคินุช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่ง หมู่ที่ ๔ ขอแจ้งข่าวจากที่ได้รับทราบเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ได้รับ

ผลกระทบและความเดือดร้อนกรณีน้ำมันดิบรั่วไหลของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด(มหาชน) ที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการ ๓ ฝ่าย คือ บริษัท, จังหวัดระยอง และตัวแทนของผู้ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเราควรเตรียมตัวแทนของฝ่ายผู้ได้รับความเดือดร้อนไว้ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับทางจังหวัดหรือบริษัทต่อไป

นาย ก อบต.แก่ง
ได้รับการประสานจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง แจ้งมาว่าให้แจ้งชาวประมงในเขตพื้นที่ว่าให้ออกเรือประมงได้ตามปกติให้นำอาหารทะเลมาขายตามปกติแต่หากขายไม่ได้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมารับซื้อในราคาขายปกติ แต่จะรับซื้อเฉพาะจากชาวประมงที่ออกเรือจับสัตว์ทะเลมาจากพื้นที่เราจริงๆ ไม่ใช่เป็นสัตว์ทะเลที่รับซื้อมาจากแหล่งอื่นแล้วนำมาขาย

ว่าที่ ร.ต.เอกอนันต์
ขวัญม่วง
เรียน ท่านประธานสภาที่เคราพ กระผม ว่าที่ ร.ต.เอกอนันต์ ขวัญม่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง หมู่ที่ ๔ ขอเรียนสอบถามว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะเริ่มออกมารับซื้อในวันไหน จะได้แจ้งให้ทางกลุ่มประมงรับทราบ

นาย ก อบต.แก่ง
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองแจ้งว่าจะมาชี้แจงและแจ้งแนวทางให้กับทางกลุ่มประมงทราบในวันจันทร์หรืออังคารหน้า เดี่ยวจะแจ้งมาอีกครั้งหนึ่ง

ปิดประชุมเวลา
๑๑.๓๐ น.
รับทราบ
มีสมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายสุริช วงษ์แสงยม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง



(นายจรูญ สุกัดสันต์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง